

ประเด็นผลกระทบ	ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของไทย	ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจอาหาร ต่างชาติ
1 รัฐ (ระบบการเมือง ระบบราชการ ระบบกฎหมายและ กระบวนการ ยุติธรรม)	มีอิทธิพลเหนือ แทรกแซง และ ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผล กำไรและบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	มีบทบาทในการผลักดันให้เกิด FTA เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองและ ระบบเศรษฐกิจ
2 ความเป็นธรรม/ความ เหลื่อมล้ำ	เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้น	ถูกตั้งข้อสงสัยมาเป็นเวลานาน / มี ตัวอย่างในประเทศกำลังพัฒนาทั้งใน ด้านบวกและด้านลบในที่สุด
3Next Generation	ต้องพึ่งพาระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร ขาดลอยจากฐานของชุมชน	ต้องพึ่งพาระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร ขาดลอยจากฐานของชุมชน
4เกษตรกร	ถูกแปลงให้เป็นแรงงานในที่ดิน ตนเอง ที่ดินตกเป็นของทุนอุตสาหกรรม ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีระบบสวัสดิการคุ้มครอง เกษตรกรรายย่อยทำผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร กลายเป็นผู้ร้ายทั้งทางอาญาและ ทางสิ่งแวดล้อม	เป็นแรงงานนอกระบบที่ผลิตตามคำสั่ง ของผู้กำหนดตลาดต่างชาติ เป็นผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตร พันธุ์ ยา เคมีพันธุ์ ฯลฯ ยุติอาชีพ

5 ผู้บริโภค	ต้องพึ่งพาระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร และยังต้องพึ่งพามากขึ้นภายใต้ ระบบการโฆษณาของการบริโภค นิยม	ต้องพึ่งพาระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร และยังต้องพึ่งพามากขึ้นภายใต้ระบบ การโฆษณาของการบริโภคนิยม
6 SMEs	ถูกกีดกัน ไม่สามารถที่จะแข่งขัน ได้ บางกรณีกลายเป็นนายหน้า/ ตัวแทนจำหน่าย/รับซื้อของบริษัท	เริ่มมีตัวอย่างให้เห็นการพัฒนาที่มี โอกาสในระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร แต่ก็ยังคงอยู่ใน ความเสี่ยง
7 สหกรณ์	ระบบสหกรณ์ล้มเหลว กลายเป็นหน่วยธุรกิจที่แสวงหา กำไรจากระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตร	มีบางกรณีที่เกิดการพัฒนา ระบบสหกรณ์
8 สังคม	ถูกผลกระทบต้นทุนที่เป็น ผลกระทบด้านลบจากธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ความเสื่อมโทรม / ปัญหาสังคม / มลพิษ / สุขภาพของประชาชน/ ภาพลักษณ์ ฯลฯ	เกิดปัญหาทางสังคม / ปัญหาแรงงาน อพยพ
9 วัฒนธรรม	ระบบความสัมพันธ์กับธรรมชาติ วิถีการผลิต ถูกบังคับให้ เปลี่ยนแปลง	ไม่ถูกให้ความสำคัญ มุ่งแต่การส่งผล ผลิตโดยไม่สนใจชุมชน
10 ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี	ภูมิปัญญาในการผลิตถูกทำลาย/ ถูกขโมย/ถูกอ้างความเป็นเจ้าของ ในสิทธิ / ไม่มีโอกาสในการพัฒนา	ทำให้เกิดการพึ่งพิงและพึ่งพาเทคโนโลยี ของต่างชาติ

	ต่อยอด ผูกขาดเทคโนโลยี/ไม่มีการ ถ่ายทอด	
11 วิชาการความรู้	เกิดการครอบงำผูกขาดของความรู้ และการส่งต่อความรู้ที่เอื้อต่อ ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร	
12 ข้อมูลข่าวสาร	ความลำเอียงของข้อมูล/เกิดการ ผูกขาด	
13 ทรัพยากรธรรมชาติ	ถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรม	ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของชาติอื่นโดยไม่ มีระบบในการคิดค่าใช้ประโยชน์เข้าสู่ ประเทศ
14 ระบบนิเวศน์/ สิ่งแวดล้อม	ถูกใช้อย่างล้างผลาญ/ ขยายตัว อย่างไร้ขีดจำกัด /ระบบนิเวศน์	ใช้อำนาจเงินในการไปใช้ทรัพยากร/ ระบบนิเวศน์/สภาพแวดล้อมซึ่งเป็น อริปไตยของชาติอื่น
15.มาตรฐานสินค้าทาง การเกษตร	มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐาน สินค้าเฉพาะที่ตนเองได้ประโยชน์ ส่วนที่ธุรกิจเสียประโยชน์จะ พยายามไม่ให้มีการกำหนด มาตรฐาน	ใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทาง การค้า